

เกณฑ์การตัดสินกิจกรรม "สร้างสรรค์ส่งเสริม พูนเพิ่มการอ่าน กิจกรรมบูรณาการ สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน"

ลำดับ	รายการ	ร่องรอยหลักฐาน (ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี)	น้ำหนักคะแนน
1	ความยั่งยืนและความต่อเนื่องในการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ - การดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	แผนงาน/โครงการ	5
2	การนำเนื้อหาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ไปบูรณาการการจัดการเรียนรู้ - การเชื่อมโยงเนื้อหาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ - กำหนดชิ้นงาน/ภาระงานของนักเรียนที่มีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ	แผนการจัดการเรียนรู้ (อย่างน้อย ๓ แผน) และมีการอ้างอิงหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ (ระบุเล่มที่และเลขหน้า)	10
3	การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อพัฒนานักเรียน - ความหลากหลายของกิจกรรม (การทำหนังสือเล่มเล็ก หนังสือเพิ่มพูนความรู้ หนังสือทำมือ ค่ายสารานุกรมฯ การอ่าน การทำโครงงาน การตอบคำถาม การวาดภาพ การแต่งคำประพันธ์ การแสดงละคร การทำรายงาน การแนะนำหนังสือ การเล่าเรื่อง อื่นๆ)	โครงการ/กิจกรรม ตัวอย่างชิ้นงาน/ภาระงาน	20
4	สื่อ/นวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อพัฒนานักเรียน - ความหลากหลายของสื่อ/นวัตกรรม (เอกสารประกอบ ใบความรู้ ใบกิจกรรม บทเรียนสำเร็จรูป ชุดการสอน ชุดฝึกทักษะ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ)	สื่อ/นวัตกรรม	10
5	การมีส่วนร่วมของนักเรียนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ - จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามระดับชั้น	สถิตินักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม	10
6	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ - เอกสารสรุปรายงานผลการดำเนินงาน - การประเมินกิจกรรม - ชิ้นงานคุณภาพ	เอกสารสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน	10

2

ลำดับ	รายการ	ร่องรอยหลักฐาน (ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี)	น้ำหนักคะแนน
7	การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก - จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม - จำนวนหน่วยงานที่เข้าไปร่วมกิจกรรม	เอกสาร/หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม	10
8	ความสำเร็จในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก - เกียรติบัตรและรางวัลที่ได้รับจากการประกวด/แข่งขัน	รางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม	5
9	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ - จำนวนโรงเรียน/หน่วยงานที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	โครงการ/สรุปรายงานผลการดำเนินงาน	5
10	นักเรียนนำองค์ความรู้ที่ได้จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต - การนำความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ไปเผยแพร่ต่อครอบครัวหรือชุมชน เช่น การบอกเล่า คำขวัญ โปสเตอร์ แผ่นพับ ป้ายนิเทศ อื่น ๆ - การนำความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ไปทดลองใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับตนเอง ครอบครัว ชุมชน - การนำความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ไปสมัครแก้ปัญหาต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียน หรือชุมชน	ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนนำไปใช้แก้ปัญหา หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน	15

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ส่งมา จะไม่ส่งกลับคืน